

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Sáng ngày 14/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu đánh giá đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở cương vị nào cũng luôn thể hiện là một cán bộ mẫn cán, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có những đóng góp tích cực vào thành tích, kết quả chung của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới; kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các đồng

chí tiền nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách cho đồng chí. Xác định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm rất lớn lao, vì vậy đồng chí sẽ không ngừng học tập, tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân với tinh thần cầu thị và học hỏi, giữ vững đoàn kết, thống nhất và luôn có trách nhiệm cao nhất trong công việc vì sự phát triển của tỉnh; kế thừa và phát huy những thành quả của địa phương, nỗ lực hết mình, nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí mong muốn sẽ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương; sự hỗ trợ, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh, sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN HÌNH - MINH HƯNG

KHEN THƯỞNG 20 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với đó, hỗ trợ 16 tấn nhu yếu phẩm cho các huyện, thành đoàn khắc phục hậu quả sau bão. Các cấp bộ đoàn đã thành lập 107 đội hình tình nguyện, duy động nguồn lực, vật phẩm để hỗ trợ đội thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Với những kết quả đạt được, Tỉnh đoàn Thái Bình năm thứ ba liên tiếp được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Năm 2025, các cấp bộ đoàn, hội phấn đấu có 150.000 lượt đoàn viên,

thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức; hơn 370 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho trên 6.190 thanh niên; trên 2.350 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp...

Tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 được nhận bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

TRAO QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Trang Bão Xá.

220 suất quà với tổng trị giá 110 triệu đồng được 4 nhà tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Tân Đệ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Quỳnh Phụ, Công ty TNHH Nước sạch Thanh Sơn trao cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các hộ đón tết vui vẻ, đầm ấm.

* Chiều ngày 14/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Thái Bình tổ chức trao quà tết cho nạn nhân chất độc da cam gián tiếp.

50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đã được trao cho 50 nạn nhân chất độc da cam gián tiếp của huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Ám tình mùa xuân" được Sacombank tổ chức hàng năm với mong muốn lan tỏa yêu thương tới những người có hoàn cảnh khó khăn khi tết đến, xuân về.

Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sacombank chi nhánh Thái Bình trao 120 suất quà, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG HÀNH ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn, đạo diễn Nguyễn Minh Chuyên.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho các tập thể.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

Sáng ngày 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024, phát động thi đua yêu nước năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có chuyển biến rõ nét. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các phong trào thi đua thường xuyên được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Với tinh thần hăng hái thi đua, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 71.326 tỷ đồng, tăng 7,01% so với năm 2023. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 210.455 tỷ đồng, tăng 6,92% so với năm 2023. Công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả; thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt hơn 43.177,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,16 tỷ USD, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm trong топ đầu cả nước. Các lĩnh vực văn

hóa, xã hội được chú trọng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận, chúc mừng những nỗ lực, cống hiến của các tập thể và cá nhân tham gia phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2025 ở mức hai con số; nêu cao hơn nữa sự thống nhất trong nhận thức, sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong hành động với tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bắt kịp"; tập trung cao độ trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và ổn định hoạt động ngay sau khi sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đẩy mạnh các hoạt động thi đua chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón tết, không để ai bị bỏ lại phía sau; bảo đảm an ninh, an toàn tết Nguyên đán Ất Tỵ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chung của cả nước và các phong trào thi đua do các đơn vị, địa phương phát động, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai quyết liệt đợt thi đua cao điểm "300 ngày chung tay



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động và Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các tập thể, cá nhân.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

xóa nhà tạm, nhà dột nát", lan tỏa rộng khắp phong trào hiến đất và tài sản trên đất trong nhân dân, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường và nêu cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính; khơi thông các nguồn lực, tranh thủ cơ hội phát triển. Đối mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng biểu dương, khen thưởng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những người có kinh nghiệm, có nhiệt huyết, có đóng góp; quan tâm, khuyến khích khen thưởng các tập thể nhỏ, các cá nhân trực tiếp lao động, chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt; đồng thời, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới thông qua các phong trào nhằm tạo khí thế thi đua rộng khắp, động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển hàng Ba cho 16 tập thể, cá nhân; có thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể; cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho 13 tập thể; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, doanh nghiệp, doanh nhân, nhân sĩ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người con Thái Bình đang sinh sống, học tập và làm việc ở tỉnh ngoài, nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hướng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương anh hùng, khơi dậy hoài bão, ước mơ, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, tự tin vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Minh Chuyên, nguyên đạo diễn cao cấp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Quản lý Bảo tàng tác phẩm hậu chiến tranh - Minh Chuyên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 15 tập thể, cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 16 tập thể, cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể; cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho 13 tập thể; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

MINH HƯNG